

Chúa đã chiếm hữu con

(phiên bản hợp xướng)

28/11/2014

Giang Tâm

Sốt sắng, tâm tình

Am Dm E7 Am E

mf Lay Chúa! Ngài đã chiếm hữu trái tim con bằng tình yêu của

mf Lay Chúa Chúa Trời con! Đây trái tim con *f* Ngài chiếm hữu, lay

Am F Bdim E7 Am Dm Am

fff Chúa, bằng tình yêu của Chúa. *fff* Một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng.

fff Chúa, bằng tình yêu của Ngài, lay Chúa! *pp* Hmm *mf* Một tình

Dm Am F Dm G C Am

pp Hmm *f* Một tình yêu vững bền mãi mãi. *p* Trái tim con nhỏ

yêu mãnh liệt và nồng cháy. *f* Một tình yêu vững bền mãi mãi.

Bdim G C Em E7

hèn biết lấy chi đáp lại tình Ngài, chỉ mong sao được yêu Chúa trọn từng

p Trái tim con nhỏ hèn biết lấy chi đáp lại tình Ngài, *mf* chỉ mong sao được yêu

F E7 B E7 Am Bdim Am *Đề kết:* A

f phút từng giây, trọn cuộc sống này. *p* Chúa ơi! Chúa ơi!

f Chúa Chúa mỗi phút giây cuộc sống này, *p* Chúa Chúa Chúa ơi! Chúa ơi!

1. Ôi Chúa Giê- su, Chúa là đố
2. Ôi Chúa Giê- su, mọi tình th
3. Ôi Chúa Giê- su, mỗi lần Chúa
4. Ôi Chúa Giê- su, hương vị Thiên

trọng của trái tim con, là khát
nồng của Chúa cho con, thật sâu
thân hành đến thăm con, là mỗi
Đàng mà Chúa trao ban, đã biến

pp 1. Ôi Chúa Giê- su, đố trọng tim (lòng) con khát
2. Ôi Chúa Giê- su, tình nồng của con, sâu
3. Ôi Chúa Giê- su, Chúa đến thăm (cùng) con, mỗi
4. Ôi Chúa Giê- su, Thiên Đàng Chúa (Ngài) ban, biến

vọng của linh hồn con, là nguồn vui của đời sống con. Tình
thăm trong tâm hồn con, tựa lửa thiêng rực say thán năm. Tình
lần con vui hưởng nếm niềm hy hoan tỏa lan ngát ngậy. Tình
đôi thân con nghèo khó được trở nên giàu sang vô cùng. Tình

vọng hồn con, nguồn vui đời sống con. *mf* Ôi Tình
thăm tâm con, lửa thiêng say thán năm. Ôi Tình
lần hưởng nếm, hy hoan bao ngát ngậy. Ôi Tình
đôi nghèo khó, nên giàu sang vô cùng. Ôi Tình

Yêu mọi tình yêu, Ngài thánh hóa con cho Ngài.
Yêu mọi tình yêu, đời con toàn thiêu cho Ngài.
Yêu mọi tình yêu, tuyệt thay thân linh thỏa tình.
Yêu mọi tình yêu, giờ con chiêm ngưỡng tỏ tường?

Yêu của mọi tình yêu, xin Ngài thánh hóa tâm hồn con *mp* bằng Tình Yêu của Ngài.
Yêu của mọi tình yêu, đây đời con lễ dâng toàn thiêu cho ngọn lửa Thánh Tâm Ngài.
Yêu của mọi tình yêu, ngọt ngào thay của ăn thần linh Ngài ban phát thỏa tình.
Yêu của mọi tình yêu, bao giờ con thỏa thuê chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa tỏ tường?

Ôi Chúa Giêsu,
Chúa đã chiếm hữu trái tim con bằng tình yêu của Ngài.
Một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng
Một tình yêu mãnh liệt và nồng cháy.

Tình yêu đó thiêu đốt trái tim con,
và con nguyện trở nên của lễ nuôi thứ lửa thần linh ấy
hằng cháy rực từ muôn đời.
Đầu cho có phải tiêu hao và mất hút trong lửa thần linh ấy
con vẫn mong ngọn lửa ấy tiếp tục thiêu đốt con.

Ngay từ hôm nay, Chúa đã cho con nếm trước hương vị Thiên Đàng
mỗi lần con được đón nhận Thánh Thể Chúa.
Nhờ đó, của ăn thần linh ấy biến đổi cách sống của con mỗi ngày.

Ôi, Chúa Giêsu, Chúa là Tình Yêu của tình yêu con,
Là Linh Hồn của linh hồn con,
Là Sự Sống của sự sống con,
Là Trái Tim của trái tim con.

Con tha thiết xin Chúa đừng để con yêu điều gì như Chúa hoặc hơn Chúa...

*Imprimatur ngày 12/10/2024 tại TGP. Sài Gòn
do Đức Cha Giuse Bùi Công Trác*